



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### มองนอกดูใน-สาวิกาสิกขาลัย...มหาวิซชาลัยของสังคม



เสถียรธรรมสถานได้กำหนดพุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการทำงานของสาวิกาสิกขาลัย?สร้าง กระแสอริยะเพื่อสังคม ที่เสถียรธรรมสถานไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ข้าพเจ้าและคณะทำงานได้ร่วมในวงเสวนาที่มีศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี และ ศ.ดร.ระพี สาคริก ผู้ใหญ่ใจดี เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสาวิกาสิกขาลัยให้เกียรติมาร่วมระดมพุทธศาสตร์ในการทำงานของสาวิกาสิกขาลัยซึ่งทั้งสองท่านได้แสดงทรรศนะต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย

การประชุมในวันนั้นเปรียบเสมือนการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสาวิกาสิกขาลัยซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปร่วมกัน พร้อมทั้งมีผู้ใหญ่ที่มากอวยแนะนำและเตือนสติไม่ให้เราหลงทาง ข้าพเจ้าจึงขอแนะนำประเด็นที่ได้แลกเปลี่ยนมาร่วมแบ่งปันให้ทุกท่านได้เรียนรู้ไปร่วมกันกับเรา โดยท่านอาจารย์หมอประเวศกล่าวว่า

"ธรรมะของผู้มีพระภาคเจ้านั้น ใครๆ ก็เข้ามาเรียนรู้ได้ มีความสนใจเรียนเท่าไรก็ได้ ในพุทธศาสนา เรามีอุบาสก อุบาสิกา สาวก และ สาวิกา โดย 'สาวิกา' หรือสตรีผู้เป็นสาวกนั้นหมายถึงผู้เจริญรอยตามพระผู้มีพระภาคเจ้า อุทิศตัวเป็นศิษย์ และพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อเผยแผ่ธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้...

"คำว่า 'สิกขาลัย' ก็มีความหมายลึกซึ้ง คำว่า 'สิกขา' เป็นภาษาบาลี ตรงกับคำว่า 'ศึกษา' ในภาษาสันสกฤตแต่ปัจจุบัน 'สิกขา' และ 'ศึกษา' ถูกนำมาใช้ในความหมายที่แตกต่างกันคำว่า 'ศึกษา' นั้นนำมาใช้กันจนกระทั่งความหมายหดหายเหลือความหมายเพียงการศึกษา วิชา ศึกษาท่องจำความรู้เท่านั้นแต่คำว่า 'สิกขา' ซึ่งเป็นคำเดียวกัน หมายถึงการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ฝึกตน และการได้ผลจากการปฏิบัติ คือปฏิบัติด้วย ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าการศึกษานั้นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติและการได้ผลจากการปฏิบัติ คือต้องได้เห็นผลด้วย เพราะผลจะช่วยบอก

ว่าทฤษฎีหรือการปฏิบัตินั้นตรงหรือเปล่า ถ้าไม่ได้ผลดี ก็แปลว่าความเชื่อนั้นทฤษฎีนั้น อาจะยัง "ไม่ถูกต้องหรือการปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง"

นอกจากนี้ท่านอาจารย์หมอประเวศยังขยายความถึง 'พุทธศาสตร์' ซึ่งเป็นหลักในการขับเคลื่อน สภาวสิกขาลัยไว้ว่าพุทธศาสตร์นั้นแตกต่างจากศาสตร์อื่น ตรงที่พุทธศาสตร์นั้นสามารถทำให้ สภาวะพุทธะในจิตใจของคนงอกงามได้ และสามารถทำให้มนุษย์บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดที่มนุษย์ จะเข้าถึงได้อีกทั้งยังเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างคำว่า 'มหาวิทยาลัย' ในปัจจุบันและ คำว่า 'มหาวิทยาลัย' โดยที่มหาวิทยาลัย นำความรู้ซึ่งไม่มีพลังเพียงพอที่จะต่อสู้กับกิเลสของ มนุษย์มาเป็นตัวตั้งในการจัดการศึกษาคือเรียนรู้เฉพาะ 'ศาสตร์' เท่านั้น ขณะที่ **มหาวิทชา ลัย** สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ในทุกเรื่องคือรู้จักตัวเองและรู้วิธีที่จะจัดการความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับ ผู้อื่นและสิ่งอื่น หรือก็คือ รู้จริยธรรมนั่นเอง

สำหรับท่านอาจารย์ระพีในวัย 86 ปี นั้น นอกจากท่านจะได้แนะนำถึงวิถีที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกับ ธรรมชาติอย่างสมดุลและไม่เบียดเบียนกันแล้ว ในช่วงท้าย เมื่อคณะทำงานได้ขอให้ท่านให้พร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คนทำงาน ท่านก็ได้กล่าวให้พรไว้อย่างน่าชื่นใจว่า

"พรอันประเสริฐสุดนั้น ทุกคนมีอยู่แล้ว ธรรมชาติได้ให้ไว้แล้ว ถ้าทุกข์เมื่อไร ค้นหาที่ใจแล้วก็ พยายามเข้าใจตามความเป็นจริง ไม่ใช่เข้าใจเล่น ๆ ก็จะมีความสุข ผมว่าทุกท่านสามารถที่จะทำ ให้เสถียรธรรมสถานบรรลุพรอันประเสริฐได้เช่นกัน"

### **ธรรมสวัสดิ์**

#### **แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุด**

สนใจศึกษาในมหาวิทชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม 'สภาวสิกขาลัย' ติดตามรายละเอียดได้ใน [www.sksl.org](http://www.sksl.org) หรือติดต่อได้ที่ โทร.0-2509-0085

